



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนบบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



ทุจริตคิดโกงชาติ จะพิพากษาถึงราชบัลลังก์

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด

นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาดว่า โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสู่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันการทุจริต ระหว่างสมาชิกค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ของสมาชิกค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ แนวทาง การขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สู่การขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๐ คน เป็นผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๘ ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพในหลายสาขา อาทิ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. เป็นโครงการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการมาแล้วจำนวน ๘ รุ่น รุ่นที่ ๑ - ๒ รุ่นละ ๑๒๐ คน รุ่นที่ ๓ - ๘ รุ่นละ ๑๕๐ คน ซึ่งผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. จะได้รับการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีโดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างภาวะผู้นำที่มีจิตสาธารณะ ในด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และได้ดำเนินแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริตเป็นอย่างดี ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๑ และ ๒ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาแนวคิดคนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อยอดการพัฒนาสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดแผนงานและทิศทางการขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีจิตอาสา ร่วมป้องกันการทุจริต และสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภารกิจ อำนาจหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย” โดย นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สังคมโปร่งใส” โดย นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสาธารณะของเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “บทบาทเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด” กิจกรรมถอดแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขยายแนวทางการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต กิจกรรมระดมสมองหัวข้อ “การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตแนวทางสู่ความสำเร็จ” และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ด้าน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิก เครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๘ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ขยายผลต่อยอด สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษารวมถึง ท้องถิ่นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต ภายหลังจากการเข้าค่าย เยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. ไปแล้ว และไม่เพียงแต่สมาชิกเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. จะทำกิจกรรมการป้องกัน การทุจริตในขณะที่เป็นนิสิต นักศึกษาเท่านั้น แต่ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. มีทั้งนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพในหลายประเภทสาขา เช่น ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัว ทุกรุ่นที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่สำเร็จการศึกษา เมื่อไปประกอบ อาชีพยังภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ยังคงทำกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องตามโอกาสและบทบาท หน้าที่ที่จะเอื้ออำนวยอีกด้วย

การจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาดครั้งนี้ สมาชิก เครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๘ ได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือมาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กำหนดแผนงานและทิศทางการขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้ มีจิตอาสา ร่วมป้องกันการทุจริต และสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

.....